

Số: 10/TB-CTHADS

Sơn La, ngày 13 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tại Cuộc họp giao ban công tác THADS tháng 02 năm 2018**

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác THADS, HC tháng 02 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2018. Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Văn Chiến, Lường Quang Yên - Phó Cục trưởng. Thành phần tham dự buổi họp có: Trưởng, phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục và công chức, người lao động thuộc Cục. Sau khi triển khai Quyết định số 38/QĐ-CTHADS ngày 15/01/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Công văn số 210/TCTHADS-KHTC ngày 17/01/2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thông báo chi tiết một số nội dung giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 12/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 81-KH-ĐUK ngày 26/02/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5.2016 của Bộ Chính trị “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018*”; Báo cáo kết quả công tác THADS, HC tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2018 của Cục THADS tỉnh Sơn La và tổng hợp các ý kiến ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Cục trưởng kết luận như sau.

#### **I. Về đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tháng 02 năm 2018**

Tháng 02/2018 là tháng thứ năm tổ chức thực hiện công tác THADS và cũng là tháng diễn ra dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Sơn La tiếp tục duy

trì, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, tập trung cao độ giải quyết án, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án; đảm bảo chính xác trong công tác xác minh, phân loại án; phần lớn các vụ việc mới thụ lý trong tháng đều được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. Trong tháng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị mình lấy ý kiến UBND cùng cấp và trình Cục trưởng phê duyệt theo quy định. Kết quả, đến nay Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 của 04/04 phòng chuyên môn thuộc Cục và 12/12 Chi cục đều đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt hơn với phương châm hướng về cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức và người lao động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 28/02/2018, toàn tỉnh đã giải quyết đạt 66,40% về việc, 6,45% về tiền trên số có điều kiện thi hành. Nhiều đơn vị đạt được tỷ lệ về tiền cao Chi cục THADS huyện Vân Hồ (38,21%), Thuận Châu (29,23%), Bắc Yên (29,79%), Sông Mã (28,38%), Mộc Châu (23,10%), một số đơn vị đạt được tỷ lệ về việc cao như: Phòng nghiệp vụ & tổ chức THA (72,07%), Chi cục THADS huyện Mường La (72,58%), Phù Yên (72,30%), Thuận Châu (90,48%), Vân Hồ (93,50%). Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng được chỉ đạo và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ như: công tác thực hiện cơ chế một cửa, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS, công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn, trong công tác báo cáo thống kê, phân loại án. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được chú trọng tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2018 của một số đơn vị chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra: chưa có kế hoạch chỉ đạo rà soát án chưa có điều kiện chuyển năm 2017 sang năm 2018; Chưa tiến hành củng cố, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Chưa kịp thời tổng hợp án trọng điểm để báo cáo lãnh đạo Cục; việc tuyên truyền một số văn bản mới chưa kịp thời; Công tác quy hoạch cán bộ, họp Hội đồng sáng kiến còn chậm; Tỷ lệ giải quyết xong trên số có điều kiện thi hành về giá trị còn thấp như: phòng nghiệp vụ & tổ chức THA (3,72%), Chi cục THADS thành phố (3,79%), Yên Châu (5,60%). Giá trị thu cho ngân sách nhà nước đạt được thấp; Một số

cán bộ, công chức, Chấp hành viên chưa tích cực và thiếu chủ động trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa khoa học, sáng tạo, chưa chịu khó nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ mới ban hành.

## **II. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong tháng 03/2018**

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Công chức, người lao động trong các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc nâng cao tỷ lệ thi hành án nhất là tỷ lệ thi hành án về tiền. Trên cơ sở xác minh phân loại án, các Chấp hành viên tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng án phải thi hành, xây dựng kế hoạch tổ chức và có biện pháp thi hành cụ thể, báo cáo thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức thi hành theo các hướng sau:

- Tập trung tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị phải thi hành cao, các vụ việc giao tài sản, các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng để nâng cao tỷ lệ về tiền, giá trị.

- Đối với các vụ việc có dự kiến tổ chức cưỡng chế, bán đấu giá tài sản phải có Kế hoạch cụ thể, tiến độ thời gian thực hiện phù hợp tránh để đến thời điểm cuối năm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch chung của các cơ quan THADS tỉnh. Giao phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA tổng hợp số liệu các vụ việc dự kiến phải tổ chức cưỡng chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Cục xem xét chỉ đạo (tính đến thời điểm 28/02/2018).

- Đối với các vụ việc còn vướng mắc, khó khăn, xin ý kiến giải thích của các cơ quan cấp trên (cả các trường hợp đã có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền). Giao phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA tổng hợp toàn tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo Cục trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng tiến hành giải quyết.

- Đối với các vụ việc đã xếp loại không có điều kiện thi hành án (cả số thụ lý mới và cũ) phải tiến hành xác minh theo định kỳ, trên cơ sở đó tiến hành ra quyết định phù hợp. Không để dồn đến quý III (năm thi hành án) dẫn đến tình trạng đột biến về số liệu thi hành án.

- Đối với số việc mới thụ lý có tài sản đảm bảo thi hành án phải tiến hành định giá, bán đấu giá ngay và tiến hành các quy trình thi hành án tiếp theo theo đúng quy định, đối với trường hợp phải ủy thác cần tiến hành ủy thác ngay không để tồn.

- Đối với số án có điều kiện chuyển từ năm 2017 sang cần đưa ra tiến hành rà soát, đôn đốc tổ chức thi hành, đồng thời áp dụng các biện pháp (kể cả

biện pháp cưỡng chế) để thi hành dứt điểm, không để kéo dài, đặc biệt là các vụ án trọng điểm, bức xúc.

- Chủ động phối hợp và nắm bắt thông tin với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc chuyển giao tang vật, tuyên truyền tạm thu án phí tại phiên tòa, chủ động rà soát tang vật còn tồn kho, số tiền tồn trên tài khoản thông báo cho Tòa án nhân dân cùng cấp chuyển giao bản án, không để tồn vào cuối năm gây khó khăn cho công tác thi hành án.

- Tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp, các cơ quan ban, ngành liên quan tiến hành rà soát và lập hồ sơ và thực hiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

*\* Tiến độ và giải pháp thực hiện các nội dung trên:*

- *Tiến độ thực hiện:* Các Chấp hành viên tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch tổ chức báo cáo lãnh đạo đơn vị xong trước ngày 20/03, các đơn vị báo cáo về Cục THADS tỉnh (qua phòng nghiệp vụ & tổ chức THADS) trước ngày 25/03/2018.

- *Giải pháp thực hiện:* Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Chấp hành viên, thư ký thi hành án, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ của thủ trưởng đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Cục, Chấp hành viên, thẩm tra viên Cục được giao phụ trách địa bàn tăng cường nắm bắt chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Có Kế hoạch công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, làm việc với Ban chỉ đạo THA cấp huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

2. Phòng TCCB tham mưu, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý công chức; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cấp huyện rà soát phân công nhiệm vụ theo đúng vị trí việc làm; Phối hợp với phòng KTGQKN,TC thực hiện công tác kiểm tra; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ; Tiến hành rà soát lập danh sách cán bộ công chức đủ điều kiện thi chuyển ngạch; Tham mưu công tác luân chuyển, điều động cán bộ sau khi có ý kiến của Tổng cục Thi hành án dân sự; Tham mưu xem xét bổ nhiệm Chi cục phó của Chi cục THADS huyện Mường La, Vân Hồ.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan THADS trong tỉnh; trong đó tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại phát sinh ngay tại cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, hạn chế sai sót trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố. Giao phòng KTGQKN,TC tham mưu giúp lãnh đạo Cục kiểm tra,

xem xét lại một số Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị cấp huyện.

#### 4. Công tác kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ

- Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ đối với đơn vị cấp huyện (trước mắt tiến hành kiểm tra toàn diện tại Chi cục THADS huyện Mộc Châu và tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị có tỷ lệ thi hành án đạt được cao)

- Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật theo kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật năm 2018 đã ban hành.

- Tăng cường kiểm tra hồ sơ đưa vào lưu trữ.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt đợt giám sát của HĐND.

- Đôn đốc các đơn vị được kiểm tra khắc phục những sai sót đã được nêu trong Kết luận kiểm tra.

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai các văn bản mới ban hành, các Thông tư, Kế hoạch của Tổng cục THADS. Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị cấp huyện, đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

5. Công tác tài chính ngân sách và xây dựng cơ bản: Phối hợp với phòng KTGQKN, TC thực hiện tốt công tác kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra; Đảm bảo tiến độ phân bổ dự toán ngân sách, thực hiện hướng dẫn sử dụng ngân sách cho các đơn vị cấp huyện; Chấn chỉnh sai phạm, tồn tại hạn chế của các đơn vị cấp huyện trong công tác kế toán nghiệp vụ; Thực hiện tốt việc thẩm tra xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn vị dự toán thuộc Cục THADS tỉnh theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Chủ động phối hợp với Ban quản lý xây dựng của Bộ Tư pháp trong việc khởi công công trình của Chi cục THADS huyện Vân Hồ; Cung cấp vật tư, sản phẩm theo kế hoạch đấu thầu tập trung; Tiến hành sửa chữa trụ sở của Chi cục THADS huyện Mộc Châu theo tiến độ.

6. Công tác thi đua khen thưởng: Tiếp tục hưởng ứng, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng theo các chuyên đề đã phát động; Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến; Tham mưu giúp lãnh đạo Cục họp xét duyệt hồ sơ khen cấp nhà nước; Vận động công chức và người lao động ủng hộ 01 ngày lương ủng hộ giúp đỡ xã Hồng Ngài huyện Bắc Yên (*Xã vùng III do Cục THADS tỉnh Sơn La theo dõi, giúp đỡ theo sự phân công của UBND tỉnh theo Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công Sở, Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, công ty giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La*)

7. Chỉ đạo các đơn vị tổng hợp số liệu số liệu báo cáo phục vụ báo cáo trình tại kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

8. Lãnh đạo Cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, kế toán trưởng được phân công nhiệm vụ đầu mối tham mưu theo dõi các đơn vị cần sâu sát đôn đốc, kiểm tra các địa bàn được giao phụ trách, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

9. Cần chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và tổ chức họp để triển khai thực hiện kế hoạch; Xây dựng báo cáo tổng kết công tác của Tổ năm 2017 (giao Phòng NV- Cục THADS, Tổ công tác thực hiện xong trong tháng 03/2018).

10. Tăng cường công tác giải quyết THADS, tập trung giải quyết các vụ án phá sản, án trọng điểm; Chuẩn bị tốt việc đánh giá kết quả hoạt động và tổ chức tổng kết các Quy chế phối hợp đã ký kết.

11. Tham mưu giúp UBND cùng cấp xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về chấp hành pháp Luật tố tụng hành chính. Giao phòng nghiệp vụ THADS chỉ đạo các Chi cục cấp huyện xây dựng báo cáo, đồng thời tổng hợp báo cáo của Cục THADS theo các nội dung nêu tại Phụ lục số 10 của Kế hoạch số 1052/KH-UBND gửi về Tổng cục THADS theo đúng thời gian quy định để phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

12. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục THADS, của Cục THADS tỉnh về triển khai sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm trong toàn Hệ thống.

13. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật hình sự (ban hành kèm theo Quyết định 1163/QĐ-TCTHADS ngày 07/12/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự).

14. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ) (thực hiện ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng cục THADS)

15. Tiếp tục thực hiện nề nếp, có hiệu quả cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS; triển khai, thực hiện có hiệu quả việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

16. Tiếp tục quản lý và vận hành có hiệu quả hoạt động Trang TTĐT của Cục THADS tỉnh, nghiêm túc thực hiện các quy định đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

17. Tiếp tục thực hiện tốt báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục và duy trì tốt việc tổng hợp số liệu thống kê về việc và tiền hàng tuần theo chỉ đạo tại công văn số 485/CTHADS-VP ngày 02.11.2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc đôn đốc thực hiện báo cáo nhanh kết quả thi hành án về việc, tiền hàng tuần.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hải tại cuộc họp giao ban công tác THADS tháng 02 năm 2018. Cục Thi hành án dân sự thông báo để các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố biết, thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Cục trưởng (b/c);
- Các Phó cục trưởng (đ/b);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/h);
- Chi cục THADS các huyện, thành phố (t/h);
- Đăng Trang Thông tin điện tử Cục THADS;
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Bắc**